



สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถนนไชยบูรณ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทร./โทรสาร ๐๕๔-๕๐๑๗๒๑ www.doe.go.th/phrae

แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

กรมการจ้างงาน แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อย่าได้หลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

นายปัญญา ขาวเขียว จัดหางานจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ข่าวแรงงานไทยลักลอบไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมายจำนวนมาก เนื่องจากสาธารณรัฐเกาหลีอนุญาตให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ทำให้มีคนไทยบางส่วนแอบลักลอบเข้าไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย จนทำให้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มดำเนินมาตรการตรวจสอบเข้มงวดเพื่อกวาดล้างผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง โดยก่อนหน้านี้ทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้มีการผ่อนปรนด้วยการนิรโทษกรรมให้แรงงานที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมายได้เดินทางกลับประเทศ และจะไม่บันทึกชื่อเป็นบัญชีดำ ซึ่งก็มีแรงงานไทยเดินทางกลับประเทศมาจำนวนหนึ่ง

จากมาตรการเข้มงวดของสาธารณรัฐเกาหลีดังกล่าว พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ และด่านตรวจคนหางานดอนเมือง ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการสุ่มตรวจผู้ที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นการป้องปรามการลักลอบไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีแบบผิดกฎหมาย นอกจากนี้ มีการประสานข้อมูลกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในการสอบข้อเท็จจริงจากแรงงานที่ถูกส่งตัวกลับ เนื่องจากการลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมายว่ามีพฤติการณ์ในการเดินทางไปทำงานอย่างไร มีผู้ใดที่เกี่ยวข้อง ชักจูง หรือหลอกลวง เพื่อเป็นการกำจัดสายหน้าหน้าที่ดำเนินการให้คนงานเดินทางไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่าได้หลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากผู้กระทำผิดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและถูกขึ้นบัญชีดำเป็นบุคคลที่รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีห้ามเข้าประเทศ (Blacklist) รวมทั้งหากพบการประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อ Social Media ต่าง ๆ ที่อาจมีการหลอกลวงหรือโฆษณาลักษณะเกินจริง ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลกับทางราชการ เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ได้ หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๙๔๓๗ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๔๕๑ ๑๗๒๑ และ ๐ ๕๔๕๑ ๑๘๐๗ ทุกวันในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/phrae หรือโทรสายด่วนกรมการจ้างงาน ๑๖๙๔



สำนักงานจัดหางาน
จังหวัดแพร่

LINE@

ID : @hrs49611



เลขที่ข่าว ๑๑/๒๒

๐๓/๐๕/๒๕๖๒